

Số: 208 /PGDDĐT-YT
V/v tăng cường phòng, chống ngộ độc
thực phẩm và thực hiện “Tháng hành
động vì ATTP năm 2021”

Phổ Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.

Thực hiện Công văn số 579/SGDDĐT-CTTT ngày 06/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học;

Thực hiện Công văn số 607/SGDDĐT-CTTT-PC ngày 07/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021”;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau.

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền “Luật An toàn thực phẩm” và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ATTP trong trường học với Chủ đề Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2021 là: **“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”** cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế, người trực tiếp chế biến thực phẩm và nhân viên nuôi dưỡng...

2. Tăng cường công tác tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19, nâng cao kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, nhấn mạnh nội dung "5 chìa khóa vàng để có thực phẩm an toàn" theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới; Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Các nhà trường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc tổ chức bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, ATTP cho học sinh tại gia đình và phối hợp với nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo ATTP. Đảm bảo 100% các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, căng tin trường học thực hiện đúng các quy định về ATTP; được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

(Chi tiết nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền có Phụ lục I kèm theo)

3. Đẩy mạnh trách nhiệm của Ban chỉ đạo bán trú, lập các tổ phục vụ bán trú (*tổ tiếp phẩm, tổ cấp dưỡng, tổ quản sinh...*); quy định trách nhiệm cho từng tổ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Hằng ngày, phân công lãnh đạo nhà trường trực bán trú, phân công người giao nhận thực phẩm, kiểm soát hóa đơn,

giấy tờ kiểm dịch..., kiểm tra chất lượng, định lượng thực phẩm tươi sống, giám sát khâu chế biến, chia, cấp phát thức ăn, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Thực hiện công tác tự kiểm tra hàng tuần, hàng tháng ghi đầy đủ biên bản kiểm tra.

4. Các nhà trường phải có đầy đủ nước sạch trong sinh hoạt và ăn, uống cho giáo viên và học sinh. Các bể chứa nước phải có nắp đậy, lưới chống côn trùng và khóa an toàn; định kỳ thau rửa vệ sinh theo quy định. Nếu sử dụng nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình phải ký hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ và chỉ sử dụng các sản phẩm nước uống đóng chai, đóng bình đã được công bố hợp quy của các cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận “*Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm*”.

5. Đảm bảo vệ sinh môi trường, cống rãnh thoát nước, nhà vệ sinh... duy trì chế độ vệ sinh hàng tuần và thu gom rác thải hàng ngày. Có máng rửa tay, cung cấp đủ nước sạch và xà phòng rửa tay cho học sinh.

6. Các đơn vị phối hợp với các Hội phụ huynh học sinh kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí, hoặc trong trương trình giới thiệu, quảng cáo, bán, nhân đạo mà tổ chức, cá nhân thực hiện trong khu vực trường học (nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký, tự công bố sản phẩm, quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm...). Trường hợp phát hiện hay nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm thì nhà trường cần tạm dừng sử dụng sản phẩm và thông báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh, xử lý.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo tổng hợp kết quả (theo mẫu đính kèm) về phòng GDĐT trước ngày 17/5/2021.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Lượng